

ยิปโรค มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี จากกิจกรรมฉลอง ครบรอบ 350 ปี แชน-โกแบ็ง พาบินลัดฟ้าสู่กรุงปารีส ฟรีตลอด 5 วัน และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท!



กรุงเทพฯ – บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ยิปโรค” และผู้ให้บริการโซลูชันระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากกว่า 45 ปี จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากกิจกรรมฉลองครบรอบ 350 ปี แชน-โกแบ็ง ณ อาคารมหานครยิปซัม กรุงเทพฯ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 แพ็คเกจทัวร์กรุงปารีสฟรี 5 วัน สำหรับ 2 ที่นั่ง คือ คุณประสิทธิ์ ยุคุณธร ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ยิปโรคจากบริษัท เอสที อลูคอน จำกัด จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ ยังมีผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลล้ำค่าอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งไอโฟน 6, ไอแพดมินิ, โทรทัตส์จอยแอลอีดี 49 นิ้ว รวมถึงบัตรกำนัลจากยิปโรค ฯลฯ รวมมูลค่าของรางวัลกว่าหนึ่งล้านบาท!

ประสิทธิ์ ยุคุณธร ผู้โชคดีกล่าวอย่างปลื้มใจว่า “ผมดีใจมากที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ เพราะถือเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต และนี่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศกับเพื่อนสาวของผมเป็นครั้งแรก ผมขอขอบคุณยิปโรคที่จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้เพื่อข้างรับเหมาและผู้บริโภค ซึ่งผมจะร่วมกิจกรรมของยิปโรคในปีต่อไปอย่างแน่นอนครับ”

ม.ร.ริชาร์ด จูเซรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราพยายามนำเสนอกิจกรรมเพื่อมอบความสุขแก่สมาชิกครอบครัวยิปโรคของเราอยู่เสมอ โดยเฉพาะปีนี้ปีนี้ปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 350 ปีของแชน-โกแบ็ง เราจึงพยายามเชิญชวนผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมในการฉลองครั้งนี้ให้มากที่สุด และเราขอขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านอีกครั้ง ที่ได้มาร่วมสนุกในกิจกรรมของเราในโอกาสนี้”

กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 350 ปี แชน-โกแบ็ง คือรายการสมนาคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของยิปโรคครบทุก 3,500 บาทจากตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าปลีกทั่วประเทศ จะได้รับคูปองหนึ่งใบเพื่อส่งรหัสชิงโชคผ่านทาง SMS โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือเพื่อเป็นหนึ่งในการเฉลิมฉลองความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของเครือแชน-โกแบ็ง ในฐานะผู้นำแห่งนวัตกรรมการก่อสร้างระดับโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ <http://www.gyproc.co.th/> หรือ <https://www.facebook.com/GyprocClub>

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันมีโรงงานรองรับการผลิต 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม นำเสนอสินค้าและบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งแผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสร้าง และปูนปลาสเตอร์ พร้อมโซลูชันในการตกแต่งอาคารสำหรับผู้ใช้

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทจึงยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดยิปรอด 3G ได้แก่ Green Products ด้วยมาตรฐาน ASTM D5116-90 จึงรับประกันว่าผลิตภัณฑ์มีการแพร่กระจายของสารเคมีในระดับต่ำ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 30% และปราศจากสารกัมมันตรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Green Solutions นำเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัดพลังงาน อาทิ โซลูชันเทอร์มัล ที่สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกแพร่เข้าสู่ภายในอาคาร จึงช่วยลดภาระของเครื่องปรับอากาศและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และ Green Manufacturing เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและระบบประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง รับรองด้วยมาตรฐาน ISO 14001 และ ผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว (Green Label)

เกี่ยวกับ แซง-โกแบ็ง (Saint-Gobain)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแซง-โกแบ็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในวงการอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป โดยบริษัทได้ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ต่อต้านแบคทีเรีย มีความสวยงามและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในขณะที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มสวัสดิภาพในการปฏิบัติงาน

แซง-โกแบ็ง ดำเนินงาน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมกระจกแผ่นเรียบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบัน แซง-โกแบ็ง ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 350 ปี และมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 180,000 คนทั่วโลก ซึ่งสามารถยืนยันถึงความชำนาญการ และการนำเสนอโซลูชัน ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว โดยไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมอยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างของแซง-โกแบ็ง ซึ่งแผ่นยิปซัมของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้กระบวนการ การตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 โดยสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมายาวนานกว่า 40 ปี